



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๓๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

มรพส. เปิดฉากงาน PSRU JOB FAIRS 2nd อย่างยิ่งใหญ่ เชิญชวนร่วมงาน วันนี้ (๒ ส.ค.) วันสุดท้าย ณ ศูนย์วัฒนธรรมฯ ส่วนวังจันทน์



เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดพิธีเปิดงาน PSRU JOB FAIRS 2nd โดยมี **ดร.ปรีชา เรืองจันทร์** ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับบริษัทต่างๆ เปิดบูธรับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแก่ผู้สนใจ ภายในกิจกรรม มีการจัดบูธรับสมัครงานจากบริษัทต่างๆ การจัดอบรมอาชีพอิสระ ๑๐ หลักสูตร อาทิ การผสมเครื่องดื่มคอกเทล การประดิษฐ์ดอกไม้ การทำคัพเค้ก เป็นต้น ทั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานได้ใน**วันนี้ (๒ ส.ค.) วันสุดท้าย** และขอเชิญศิษย์เก่า มรพส. และผู้สนใจร่วมงาน**ศิษย์เก่าสัมพันธ์** วันนี้ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยจะมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ**"กองทุนตั้งตัวได้เพื่อบัณฑิต"** โดย **รศ.นพ.กำจร ตติยกวี** รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เวลา ๐๙.๔๕ น. ณ ห้องบงกชเพชร ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มรพส. จัดเสวนา “ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ๔ ชาติ” โดยวิทยากรจาก ๔ ประเทศ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน



เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ผศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มรพส. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “เสวนาศิลปวัฒนธรรมอาเซียน ๔ ชาติ” ณ ห้องประชุม ท.๒๐๙ อาคารที่ปวิษณู มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยมี ดร.ลำเนา เขี่ยมสอาด ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.อ่อง วิน ไนย เป็นผู้ดำเนินรายการ ร่วมด้วยวิทยากรพิเศษจาก ๔ ประเทศอาเซียน ได้แก่ **มิสเตอร์ครสวรรค์ คำทราข** (สปป.ลาว), **มิสเตอร์วิธิ ยิม** (กัมพูชา), **มิสเตอร์ชอล วิน เทค** (เมียนมาร์) และ **มิสแหง ทวย** (เวียดนาม) เพื่อร่วมนำเสนอข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ร่วมรับฟังจำนวนกว่า ๔๐๐ คน นับว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างพื้นฐานความรู้ และเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ต่อไป

กองพัฒนานักศึกษาฯ ประชุมพิจารณามอบทุนการศึกษาประเภททุนทั่วไป (ให้เปล่า)



กองพัฒนานักศึกษา มรพส. จัดการประชุมพิจารณา**ทุนการศึกษาประเภททุนทั่วไป (ให้เปล่า) ปีการศึกษา ๒๕๕๖** โดยได้รับเกียรติจาก **ผศ.วรภรณ์ ชื่อประดิษฐ์กุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา** เป็นประธานการประชุม ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาทุน ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาทั้ง ๒ คณะ ในการนี้ได้มอบ**ทุนมูลนิธิ นายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง**แก่นักศึกษาที่เรียนดีมีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน **๔ ทุน ทุนละ ๒๕,๐๐๐ บาท** โดยการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปด้วยความยุติธรรมซึ่งงานทุนการศึกษาจะประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนทางเว็บไซต์ www.psu.ac.th และในขณะนี้ยังมีนักศึกษาที่เดือดร้อนได้ยื่นความจำนงค์ขอรับทุนการศึกษาอีกจำนวนมาก สำหรับคณาจารย์, องค์กรหรือหน่วยงานใดที่มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มรพส. โทร. ๐ - ๕๕๒๖ - ๗๐๐๐ ต่อ ๙๖๑๗

▶▶ **ขอเชิญร่วมงาน “มองตม..ยลอาเซียน”... คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรพส.** ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านร่วมงานมองตมยลอาเซียน วันที่ ๕ - ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมศรีวิจิตรโชติ และอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยมีกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา, การเสวนา, การบรรยายพิเศษภาษาอังกฤษ และการจัดนิทรรศการของแต่ละสาขาวิชา เป็นต้น